



## ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ดังนี้

(ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเลข ๑)

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบดังนี้

๑. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นด้วย คือ

- ๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
- ๒) ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนด วัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด
- ๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายใน วัน เวลา ที่กำหนด

๓. หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครรับการเลือกสรรรายนั้น จะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็จะมีสิทธิ ได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกสัญญาจ้าง

๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ ๑ - ๓ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มารายงานตัวเพื่อรับการ  
จัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และปฏิบัติราชการ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา  
๐๘.๓๐ น. ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี พร้อมผลตรวจสุขภาพ  
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ และหากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่าน  
สละสิทธิ์ในการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเมธี วงศ์เสนา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑*	๐๓๑	นางสาวอมรรัตน์ ญาณโยโส
๒*	๐๐๖	นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ดวงแพง
๓*	๐๑๓	นางสาวศศิพิชชา สุขโรชนีย์
๔	๐๓๐	นางรสสุคนธ์ ภูทองดี
๕	๐๓๖	นางนภาลัย คำทอง
๖	๐๕๖	นางสาวจรรยาพร ช่างพาน
๗	๐๒๐	นางสาววรรรัตน์ อ่อนสิงห์
๘	๐๑๔	นางสาวเกวลี จตุรภัทรพงศ์
๙	๐๗๗	นางสาวปาณิสรา สุขประเสริฐ
๑๐	๐๙๔	นางสาวเพ็ญสุดา สมัครการ
๑๑	๐๙๘	นางสาวพัฒนรัตน์ มาดี
๑๒	๐๒๓	นางสาวจรินทร์พร สมัครการ
๑๓	๐๘๗	นางสาวพลอย สนธิสุวรรณ
๑๔	๑๒๕	นางสาวศุภนิดา โพธิ์ทอง
๑๕	๐๖๘	นางกรรทิพย์ จันทร์อักษร
๑๖	๑๑๔	นางสาวอัญชนา จันทร์
๑๗	๑๑๙	นางสาวชลธิชา ดวงละออย

## ตรวจสอบสุขภาพก่อนปฏิบัติงานของบุคลากรบรรจุใหม่

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	กลุ่มเสี่ยง	รายการตรวจ	หมายเหตุ
๑	นักจัดการงานทั่วไป	-	- ตรวจ คัดกรองวัณโรค ใน บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล	๑. ชั่งน้ำหนัก ๒. วัดส่วนสูง ๓. คำนวณค่าดัชนีมวลกาย ๔. วัดความดันโลหิต ๕. กรู๊ปเลือด ๖. ตรวจหาสารเสพติด ๗. CXR ( ถ้ามีผล CXR ไม่เกิน 1 เดือน ไม่ต้อง CXR สามารถใช้ผลเดิมมา ยื่นที่งานทรัพยากรบุคคลได้ แต่หาก CXR ผิดปกติ ต้องตรวจ AFB ด้วย)	ปกติ

หมายเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมีผลการตรวจสอบสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน มาส่งในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ หากท่านไม่นำผลการตรวจสอบสุขภาพ  
มาส่งจะถือว่าท่านสละสิทธิ์